



จดหมายข่าว เทศบาลเมืองปากช่อง ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2562



พิธีปล่อยขบวนจักรยานโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2 จุดที่ 6

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง หัวหน้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมพิธีปล่อยขบวนปั่นจักรยานโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2 ณ หน้าว่าการอำเภอปากช่อง



ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการเสนอญัตติเรื่องอนุมัติผ่านการประชุมสภาเทศบาล ในด้านการบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

เทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีบำรุงท้องที่
2 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562

ยื่นแบบชำระภาษีได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ **044-312-037** ในวันและเวลาราชการ



ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง กองคลัง และกองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำภาษี และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลเมืองปากช่อง

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ บุญสูง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2562 โดยภายในงานมีการออกนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การคัดลายมือ การประกวดร้องเพลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมแข่งขัน และแสดงผลงานจำนวน 13 โรงเรียน





เลือกตั้ง ส.ส.
24 มีนาคม
เวลา 08.00 - 17.00 น.
สร้างสรรค์ประเทศไทย
พร้อมใจไปเลือกตั้ง

เทศบาลเมืองปากช่องขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ



สอบถามข้อมูล
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ล่วงหน้า ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

จดหมายข่าว : เทศบาลเมืองปากช่อง สื่อกลางบริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ปรึกษา : นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
จัดทำโดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ☎ 044-312037-8

